

เดลินิวส์

ฉบับที่ 23,813 วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 **ข่าวความจริง ข่าวเดลินิวส์**

ดินดำน้ำดี

ปิดฉากลงไปด้วยความสำเร็จสำหรับงานเฉลิมฉลองวันดินโลก และปีดินสากลปี 2558 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟโอเอ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และคณะผู้แทนถาวรรัฐกัวเตมาลาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดขึ้น



เสด็จทอดพระเนตรงานรณรงค์

กับกรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุมดินโลกเมื่อปี 2545 ที่กรุงเทพมหานคร และรับทราบถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงศึกษาค้นคว้าการจัดการดินเพื่อให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี และในวันที่ 16 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสหภาพฯ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

และขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันดินโลก ด้วยพระจักร์ถึงพระวิชัยทันพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้นำและทรงงานในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดคุณภาพให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ

กรมพัฒนาที่ดินชูแนวพระราชดำริ

เป็นงานอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับแต่องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็นปีดินสากล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯแทนพระองค์ร่วมงาน



นางกุลละมัย อโนทัยพงษ์สุข

คณะเจ้าหน้าที่ไทยโดยประชุม

นางกุลละมัย อโนทัยพงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่กรมพัฒนาที่ดินนำไปจัดแสดง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย

แก้ปัญหาดิน



การประชุม

โดยการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการ เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ดินทรายให้คืนความสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้การจัดการดิน น้ำ และพืชอย่างถูกต้องยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่แสดงถึงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จนปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่สำคัญของประเทศ และการดำเนินงานของหมอดินอาสา ผู้นำหลักวิชาการสู่การปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดตั้งวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม เกิดจากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ โอยูเอเอสเอส ได้ร่วมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้ และนำผลสำเร็จจากงานพัฒนาด้านดินและการเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็นปีดินสากล ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และสำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีขึ้น

และในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ก็จะจัดงานนานาชาติ หรือ โอยูเอเอสเอส ได้ร่วมได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง